



ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๓๒/๑ เรื่อง การปิดสถานศึกษาใน  
สังกัดเนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔  
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง  
หลายพื้นที่ ๒๘ จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) ประกาศให้เป็น  
พื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่มีอัตราการผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ตระหนักถึงความ  
ปลอดภัยและความเป็นอันตรายต่อนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ที่จะได้รับ  
ผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการ  
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารทางโรงเรียนประกาศอย่าง  
ต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก [www.nj.ac.th](http://www.nj.ac.th) และช่องทาง  
อื่นๆ ของโรงเรียน

๒. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  
ผ่านช่องทางออนไลน์ (On-Line) ในรูปแบบต่างๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, Zoom, Line และ  
Facebook ฯลฯ หรือสื่อการเรียนการสอนที่ครูประจำวิชากำหนด ครูผู้สอนทุกรายวิชาจะประสานกับนักเรียน  
โดยตรง ตามรายวิชาในตารางเรียนของนักเรียน ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ปกครอง กำกับ ดูแลนักเรียนในความ  
ปกครองของท่านให้เข้าเรียนออนไลน์ ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน พร้อมทั้งติดตามการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

๓. ครูที่ปรึกษาเข้าพบนักเรียนในคาบโฮมรูม (Home Room) ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น Google Meet,  
Zoom และ Line ฯลฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. เพื่อสำรวจความพร้อมของนักเรียน ด้านสุขภาพร่างกาย  
ด้านการเรียน โดยให้หัวหน้าระดับดูแล และกลุ่มบริหารงานบุคคลรับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ  
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดเตรียมการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ  
โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบการสอนออนไลน์ของครูผู้สอนอย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้เกิด  
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ และครูผู้สอนแต่ละรายวิชารายงานผลต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละวัน  
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมและสรุปรายงานผลต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นรายสัปดาห์  
กลุ่มบริหารวิชาการรายงานผลตามแบบรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ตามกำหนดอย่างต่อเนื่อง

๕. ครูประจำวิชาประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาเพื่อติดตามภาระงาน สภาพความพร้อม ปัญหา  
อุปสรรคในการเรียนต่างๆ และมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

๖. ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง
๗. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด
๘. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
๙. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน เฝ้าระวังสถานการณ์และดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ประจำอยู่ที่ตั้ง ไม่ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไปตามสถานที่ชุมชนต่างๆ โดยไม่จำเป็น เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑๐. หากมีนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต้องรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบโดยด่วน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมศักดิ์ แสงการ)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก